
 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ 

วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ผูมาประชุม 

๑. ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

และ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๔. นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๕. รศ.วาท่ีรอยตรีสกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

๖. นายทินกร นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๗. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๘. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๙. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒. ผศ.เพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๓. ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๔. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๕. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

๑๖. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๗. ผศ.สมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๑๘. ผศ.สัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

สภามหาวิทยาลยัรบัรองรายงานการประชุมฉบบันี้ แลว้ 

ในการประชุม ครั้งที ่๗/๒๕๕๕ วนัที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

 



๒ 
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๑๙. ผศ.สารุง  ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

๒๐. นายถนัด                   บุญชัย รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูไมมาประชุม 

๒๑. ดร.จรูญ คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๒. นายบพิตร  โกมลตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๓. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๒๔. ดร.อุทัย สื่อกระแสร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวพัชรินทร สมพุฒิ ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๓. นางสาวปราณิศา จันทรมา ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๔. นางศิริพร ธุวดาราตระกูล ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวณัฎฐมล คําวัง ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๖. วาท่ีรอยตรีโกศล แสงงาม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๗. นายณัฐวัฒน โรจนวุฒิธรรม ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๘. ผศ.สุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคล 

๙. รศ.พิทยาภรณ มานะจุติ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๐. รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

๑๑. ผศ.เยี่ยมลักษณ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร 

๑๒. ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๓. ผศ.กัลยา หงษาวงศ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๔. ดร.นิตยา สงวนงาม รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 

๑๕. ดร.วัชร ี หาญเมืองใจ รองผูอํานวยการ 

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

  



๓ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 

 ๑.๑   เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม  

 

 - ไมมี -  

 

๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๒.๑ การจัดการแขงขันกอลฟการกุศล ครั้งท่ี ๒ “ราชภฏัเชียงใหมโอเพน 2012”  

  

 นางทองอยู อานนทวิลาศ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา-

มหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดจัดการ

แขงขันกอลฟการกุศล ครั้งท่ี ๒ “ราชภัฏเชียงใหมโอเพน 2012” ข้ึน ในวันอาทิตยท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ สนาม

กอลฟ ซัมมิทกรีนวัลเลยเชียงใหม คันทรีคลับ โดยไดรับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม เปนเงิน ๑,๒๔๖,๙๙๐ 

บาท มีคาใชจาย เปนเงิน ๕๗๕,๖๙๖.๑๐ บาท จึงมีรายรับสุทธิ เปนเงิน ๖๗๑,๒๙๓.๙๐ บาท 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ 

 

 ๑.๒.๒ สมาชิกโรตารี่แหงประเทศญ่ีปุนและประเทศไทย รวมใจถวายปจจัยสมทบทุน 

โครงการสราง “องคพระมหาเจดีย” ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

 

 ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง

บริหาร แจงประชุมเพ่ือทราบวา เม่ือวันจันทร ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ผูแทนสมาชิก 

โรตารี่แหงประเทศญี่ปุนและประเทศไทย ไดมอบเงินสมทบโครงการกอสราง “องคพระมหาเจดีย” เปนเงิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ  

 

  



๔ 
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 ๑.๒.๓ การประชุมระดมความคิดเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน  

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง แจงท่ีประชุม

เพ่ือทราบวา เม่ือวันท่ี ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมระดมความคิดเพ่ือจัดทําแนวทาง 

การพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน ณ วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.แมฮองสอน 

โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษในหัวขอตาง ๆ โดยไดรับเกียรติจากนางนฤมล ปาลวัฒน 

ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน และดร.จรูญ คํานวนตา บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยไดรับขอเสนอแนะ 

และแนวความคิดท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก  

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับทราบ  

 

 ๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 - ไมมี -  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม

สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เสร็จเรียบรอยแลว และไดจัดสงรายงานการประชุม 

ไปพรอมกับการจัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแกไขดังนี้  

 

๑. หนา ๑๐ ขอ ๗ บรรทัดแรก เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “...การบริหารงานมากกวาบริหารเงิน...” 

 เปน ““...การบริหารงานมากกวาการบริหารเงิน...” 

๒. หนา ๑๑ ขอ ๑๘ บรรทัดแรก แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “ผลจากการประเมินเปนครั้งท่ี ๒ และไดเห็นภาพ...” 

 เปน “ผลจากการประเมินเปนครั้งท่ี ๒ ทําใหและไดเห็นภาพ...” 



๕ 
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๓. หนา ๑๑ ขอ ๑๘ บรรทัดท่ี ๒ แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “...การปฏิบัติงานตาง ๆ ซ่ึงควรไดรับรู...” 

 เปน “...การปฏิบัติงานตาง ๆ จึงซ่ึงควรไดรับรู...” 

๔. หนา ๑๒ ขอ ๑๙ บรรทัดแรก เพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

 จากเดิม “ท้ัง ๘ ประเด็น อาจเลือกเฉพาะประเด็น...” 

 เปน “ดวยขอจํากัดของระยะเวลาท่ีเหลืออยู คํารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดีท้ัง ๘ 

ประเด็น อาจเลือกเฉพาะประเด็น...” 

  

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามท่ี

แกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 

 ๓.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  

๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี พ.ศ. .... และมีมติมอบคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ 

ประกาศ และขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นํากลับไปพิจารณาและทบทวนใหม เพ่ือให

เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งข้ึน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุม 

ครั้งตอไปนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับฉบับนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา  

(ราง) ขอบังคับฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. บุคคลท่ีเสนอตนเองเปนผูบริหาร ควรเสนอยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน เพ่ือใหทราบวา

ในชวงระยะเวลาท่ีเขามาเปนผูบริหารจะบริหารใหเกิดอะไรข้ึน และควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน

ตาง ๆ วาใชระยะเวลาเทาใด ซ่ึงจะทําใหสะดวกตอการประเมินดวย 

  



๖ 
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๒. หนา ๑๙ ขอ ๗ ควรแกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

  จากเดิม “ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของแตละคณะในชวงสี่ป

ขางหนา เพ่ือใหเปนกรอบในการสรรหาคณบดี โดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย แลวนําเสนอสภา-

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” 

  เปน “ขอ ๗ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายนโยบายและแผนพัฒนาของแตละคณะในชวง 

สี่ปขางหนา เพ่ือใชเปนกรอบในการสรรหาคณบดี โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

แลวจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย” 

๓. หนา ๒๐ ขอ ๑๑ (๓) แกไขเพ่ิมเติมขอความ ดังนี้ 

จากเดิม “เชิญบุคคลตาม (๒) นําเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารคณะ รวมท้ังแนวทาง

ในการนํานโยบายและแผนพัฒนาของคณะตามขอ ๗ ไปสูการปฏิบัติ ตอคณะกรรมการสรรหา โดยอนุญาตให

บุคลากรของคณะหรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมฟงได และใหคณะกรรมการสรรหาบันทึกเหตุการณนี้ไวเปน

หลักฐานโดยใชสื่อหรือวิธีการตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด” 

เปน “เชิญบุคคลตาม (๒) นําเสนอยุทธศาสตรและแผนท่ีจะปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลลัพธตาม

ยุทธศาสตรวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารคณะ รวมท้ังแนวทางในการนํานโยบายและแผนพัฒนาของคณะ

ตามขอ ๗ ไปสูการปฏิบัติ ตอคณะกรรมการสรรหา โดยอนุญาตใหบุคลากรของคณะหรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ

เขารวมฟงได และใหคณะกรรมการสรรหาบันทึกเหตุการณนี้ไวเปนหลักฐานโดยใชสื่อหรือวิธีการตามท่ี

คณะกรรมการสรรหากําหนด” 

๔. หนา ๒๐ ขอ ๑๒ วรรคสอง อาจจะมีหรือไมมีก็ได หรืออาจจะเชิญมาแสดงยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณบดี 

พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับท่ีนําเสนอ โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแกไขใหเปนไปตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และตรวจทานใหเรียบรอยกอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย

ลงนามตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 

 

  ๔.๑.๑ แผนการกอสรางและการใชพ้ืนท่ีจัดการศึกษาในวิทยาเขตเวียงบัว  

และ อนุมัติใชเงินคงคลัง : โครงการกอสรางอาคารในวิทยาเขตเวียงบัว 

 



๗ 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง  

นําเสนอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องการขอใชเงินคงคลังเพ่ือกอสรางอาคารพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือระดมความคิดในสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการใชเงินคงคลังเพ่ือการกอสรางอาคาร ๑๕๐ ลานบาท และขอให

มหาวทิยาลัยเสนอขอมูลแผนการกอสรางและสถานะเงินคงคลังท่ีมีอยูปจจุบันเพ่ือการพิจารณา 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. ควรมีการกําหนดระยะเวลาท่ีจะยายไปวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก ท่ีชัดเจนวาจะดําเนินการ

อยางไร และจะเริ่มดําเนินการชวงใด เพ่ือเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณาแผนการกอสรางและการใช

พ้ืนท่ีจัดการศึกษาในวิทยาเขตเวียงบัว 

๒. การกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยไดเสนอของบประมาณแผนดินแลว

จํานวน ๒๕๐ ลานบาท และตองใชงบประมาณเงินรายไดสมทบอีกหรือไม เนื่องจาก ๑๕๐ ลานบาทจะสมทบ

เฉพาะในสวนท่ีไดรับไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงไดรับงบประมาณแผนดินจํานวน ๓๕๐ ลานบาท 

เพราะตามหลักงบประมาณตองนํางบประมาณเงินรายไดไปสมทบตามสัดสวน ซ่ึงจะมีผลตอการวิเคราะห

กระแสเงินรายไดท่ีจะรับเขามาของมหาวิทยาลัยกับการท่ีจะจายออกไปดวย  

๓. จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัย พบวา บัญชีเงินคงคลังและบัญชีเงินรายไดตาง ๆ มีความคลาดเคลื่อนสูงมาก มหาวิทยาลัยควร

ระมัดระวังเก่ียวกับการประมาณการรายรับของเงินรายไดอยางมากเนื่องจากวาเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

สวนใหญมาจากคาธรรมเนียมการศึกษาเปนหลัก แตปรากฏวามหาวิทยาลัยมีการประมาณการรายรับสูงกวา

รายรับจริงประมาณรอยละ ๒๐ ซ่ึงในบางปสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินรายไดเกินกวารายไดท่ีไดรับจริง อีกท้ัง

ยังพบวาการประมาณการรายรับท่ีคลาดเคลื่อนสวนใหญมาจากคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน

จริงแตไมไดชําระคาธรรมเนียมดังกลาวจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบและ

วิเคราะหสถานะทางการเงินใหชัดเจน โดยเฉพาะกระแสเงินรายไดท่ีหมุนเวียนนั้นเพียงพอตอการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัยหรือไม 

๔. ในประเด็นประมาณการรายรายรับท่ีคลาดเคลื่อนนั้น ความจริงแลวจํานวนนักศึกษามากแตเงิน

คงคลังนาจะมีจํานวนมากกวานี้ควรจะประมาณ ๑ พันลานบาท แตเกิดปญหาคือมหาวิทยาลัยพยายามกําหนด

จํานวนการรับนักศึกษาใหมสูงข้ึนทุกป ซ่ึงมีนักเรียนสมัครเกือบ ๒๐,๐๐๐ คนตอไป ถือวาเปนอันดับตน ๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีตั้งอยูในภูมิภาค แตนักศึกษาเรียนอยูในระบบไมนาน และสําเร็จการศึกษาตามกําหนด 

เพียงรอยละ ๕๐ ปญหาคืออัตราการออกกลางคัน (dropout) ของนักศึกษาภาคพิเศษสูงมาก สวนอีก

ประมาณรอยละ ๕๐ อาจจะเกิดจากการท่ีนักศึกษาใชมหาวิทยาลัยเปนท่ีพักพิงชั่วคราว หรือบรรยากาศ 



๘ 
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ในมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง หรืออาจารยของมหาวิทยาลัยมีภาระงานมากจนไมมีเวลาดูแล

นักศึกษาอยางเต็มท่ี ในแตละปการรับปริญญาบัตรจะมากกวามหาวิทยาลัยอ่ืน แตเม่ือเปรียบเทียบกับ

นักศึกษาท่ีเขาเรียนตั้งแตปแรกแลวถือวาจํานวนผูสําเร็จการศึกษานอยกวาท่ีควรจะเปน ในขณะเดียวกัน

เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไววามหาวิทยาลัยไมสามารถจะยุติการเรียน

การสอนของนักศึกษาไดดวยเหตุผลของการไมมีเงินเรียน จึงมีนักศึกษาหลายคนสําเร็จการศึกษาโดยไมชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  

๕. วิธีประมาณการรายรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยควรนําขอเท็จจริงเขามาคํานวณจึงจะทําให

ทราบกระแสเงินรายไดท่ีถูกตอง การท่ีมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเขามาจํานวนมากถือเปนขอดี แตควรจะนํา

จํานวนนักศึกษาท่ีเหลือจากการออกกลางคัน (dropout) ในปแรกมาใชในการคํานวณดังกลาว ซ่ึงถือไดวา

จํานวนนักศึกษาท่ีเหลือคือจํานวนท่ีเรียกวาเปนคุณภาพอยางแทจริง 

๖. ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือหากรอบหรือแนวความคิดในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีวิทยาเขต

เวียงบัว และวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับทราบคําตอบท่ีชัดเจนในเรื่อง

ดังกลาว วาในอนาคตมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเชนไรกับพ้ืนท่ีดังกลาว และยังเปนแนวทางสําหรับกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยชุดใหมกับอธิการบดีคนใหมท่ีจะใชในการดําเนินการตอไปดวย 

๗. ควรพิจารณาใหรอบคอบเก่ียวกับการกอสรางท่ีวิทยาเขตเวียงบัว เนื่องจากมหาวิทยาลัยเคย

ประสบปญญาเก่ียวกับบริษัทรับเหมากอสรางท้ิงงานในวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก มาแลว และหากทําการ

กอสรางท่ีวิทยาเขตเวียงบัวตอ มหาวิทยาลัยจะม่ันใจไดหรือไมวาไมเกิดปญหาซํ้าซอน ซ่ึงอาจจะทําให

มหาวิทยาลัยประสบปญหาหนักกวาเดิม 

๘. มหาวิทยาลัยควรเรงพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความเชื่อมโยงกันทุกหนวยงาน เนื่องจาก

ขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบันสงผลกระทบใหเกิดปญหามากมาย เชน มหาวิทยาลัยนําขอมูลจํานวนนักศึกษา

ลงทะเบียน (ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) มาคํานวณงบประมาณท่ีจะจัดสรร แตปรากฏ

วาเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาท่ีชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว (ขอมูลจากกองคลัง) พบวาขอมูล

ดังกลาวไมเชื่อมโยงกันสงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการคํานวณ 

๙. มหาวิทยาลัยควรมีขอสรุปใหชัดเจนและแนนอนวาจะยายไปวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก อยางจริงจัง

มากนอยเพียงใด และจะกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีวิทยาเขตเวียงบัวเพ่ือใชชั่วคราวหรือไม อยางไร 

หากเปนการชั่วคราวควรคํานึงถึงวาหากมหาวิทยาลัยยายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก 

แลวมหาวิทยาลัยจะจัดการอยางไรกับอาคารท่ีกอสรางเสร็จในวิทยาเขตเวียงบัว และจะพัฒนาวิทยาเขตเวียงบัว

ใหเปนอะไรในอนาคต  

๑๐. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับเรื่องนี้ข้ึนมา ๑ คณะ เพ่ือศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล 

และขอเท็จจริงตาง ๆ วาเปนอยางไร มีปญหาอะไรบาง ตลอดจนวิเคราะหกําหนดระยะเวลาในการจัดทํา

โครงการนี้ใหสําเร็จ 

๑๑. การเสนอของเงินคงคลังสําหรับกอสรางอาคาร ๑๕ ชั้น และอาคาร ๗ ชั้น ยังมีขอมูลท่ีสับสนอยู 

ควรจัดประชุมเฉพาะเรื่องนี้โดยตรง สภามหาวิทยาลัยเม่ือกําหนดอะไรลงไปแลวควรจะตองดําเนินการตามนั้น 



๙ 
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และใหเปนไปตามผังแมบท เม่ือปรับมากอสรางท่ีวิทยาเขตเวียงบัวแลว จะสงผลกระทบตอการยายไปวิทยาเขต

สะลวง – ข้ีเหล็กแนนอน เพราะอาคารหลายหลังสรางเกือบแลวเสร็จ ประเด็นท่ีควรตระหนักคือถาเปนการแกไข

ปญหาระยะสั้น การกอสรางอาคาร ๑๕ ชั้นก็นาจะเพียงพอ ไมจําเปนตองสรางอาคาร ๗ ชั้น ในขณะเดียวกัน 

โครงการผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศ เปนนโยบายสําคัญ ซ่ึงคณะครุศาสตรไมสามารถผลิตครูไดดวย

ตนเอง ตองรวมมือกับคณะอ่ืน การกอสรางอาคารในลักษณะ Central Lab จึงเปนเรื่องจําเปนมากกวาการใช

งบประมาณกวา ๑๕๐ ลานบาทมาสรางอาคาร ๗ ชั้น 

๑๒. ประเด็นท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไวแลวใหดําเนินการไดเลย สวนประเด็นท่ีจะดําเนินการ

เพ่ิมเติม ควรแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารายละเอียดในเรื่องนี้ เพ่ือใหไดขอเท็จจริงสําหรับการพิจารณาใน 

สภามหาวิทยาลัย อีกประเด็นท่ีนาเปนหวงคืองบประมาณท่ีจะตองใชเพ่ิมเติมสําหรับอาคารใหมเพ่ือใหมีความพรอม

จะตองใชงบประมาณอีกมากนอยเพียงใด จําเปนตองประมาณการใหเห็นในภาพรวม และจะสงผลตอเงินคงคลัง 

ท่ีเหลืออยูของมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก 

๑๓. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

หลักเกณฑ และวิธีการใชเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการขออนุมัติงบประมาณ ๑๕๐ ลานบาท เนื่องจากเปน

การขออนุมัติเงินคงคลังไมใชเงินรายได 

๑๔. มหาวิทยาลัยควรจะประเมินสถานการณเก่ียวกับระยะเวลาของการดําเนินการใหสําเร็จ 

ในวิทยาเขตสะลวง – ข้ีเหล็ก ของผูรับเหมาใหชัดเจน เนื่องจากมีผลกระทบตอการเสียโอกาสของมหาวิทยาลัย

ในการดําเนินการพัฒนางานดานตาง ๆ เพ่ือรองรับกับสถานการณของมหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคต 

๑๕. อาจจะมีปญหาเรื่องการกอสราง เนื่องจากครั้ งนี้ มี โครงการกอสรางท่ีจอดรถใตดิน 

มหาวิทยาลัยควรกลับไปทบทวนใหดี เพราะหากเกิดปญหาการกอสรางแบบเดิม ๆ ซํ้าซอน จะยิ่งทําให

มหาวิทยาลัยเสียโอกาสมากยิ่งข้ึน 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาขอมูลและความเปนไปไดในการกอสรางอาคาร

หอประชุมและการศึกษาตอเนื่อง ณ วิทยาเขตเวียงบัว ดังนี้ 

(๑) นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน ประธานกรรมการ 

(๒) นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

(๓) อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

เปน กรรมการ 

(๔) ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

เปน กรรมการ 



๑๐ 
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(๕) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

เปน กรรมการ 

(๖) ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

เปน กรรมการ 

(๗) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพินทร ศิริบุญมา คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

เปน กรรมการ 

(๘) รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

เปน กรรมการ 

(๙) ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

(๑๐) ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

(๑๑) ผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

(๑๒) ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

(๑๓) นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เปน กรรมการและเลขานุการ 

(๑๔) นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

เปน ผูชวยเลขานุการ 

  โดยใหคณะกรรมการศึกษาขอมูลและความเปนไปไดของโครงการ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

๔.๑.๒ รายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ป ๒๕๕๕ (ครั้งท่ี ๑) 

 

นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ

ติดตามมติสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๓  

เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี  

๑ กันยายน ๒๕๕๓ เปนตนไป นั้น บัดนี้ คณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี  



๑๑ 
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๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติใหรายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัยตอสภา-

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและรับฟงขอเสนอแนะ  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. เห็นชอบรายงานผลการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ป ๒๕๕๕ (ครั้งท่ี ๑) ของคณะกรรมการ

ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ 

๒. ในกรณีโครงการผลิตและพัฒนาครูสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ใหบรรจุเปนวาระเพ่ือระดมความคิดในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป โดยใหคณะครุศาสตรจัดทํา

รายงานความกาวหนาและขอมูลเพ่ือประกอบการระดมความคิด 

 

๔.๒ พิจารณาแตงตั้ง 

 

  ๔.๒.๑ แตงตั้งกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน 

ของมหาวิทยาลัย 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหาร

งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยท่ีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยวางลงจํานวน 

หนึ่งตําแหนง 

 ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการติดตาม

และตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหแตงตั้งรองศาสตราจารยสุเทพ พงศศรีวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ เปน กรรมการติดตามและ

ตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ 

 

  ๔.๒.๒ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอช่ือ 

เปนผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา  

๑๗ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ



๑๒ 
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เชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

พ.ศ. ๒๕๕๑  

ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

  อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารง

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๓ ราย รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ 

ดังนี้ 

๑. อธิการบดี เปน ประธานกรรมการ 

๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปน กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี  

เปน กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนา บุญญประภา รองอธิการบดี  

เปน กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

เปน กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุกัญญา คํานวนสกุณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เปน กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เปน กรรมการ 

๘. ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงศ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปน กรรมการ 

๙. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยสัญญา สะสอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

๑๑. ผูชวยศาสตราจารยสมบัติ สิงฆราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 



๑๓ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๑๓. นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

เปน เลขานุการ 

  

  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหก  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  ๔.๒.๓ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมพนจากตําแหนงตามวาระ ตั้งแตวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา ๑๗ 

วรรคหก แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

ดังนั้น สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 

สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๙ ราย 

รายละเอียดตาม (ราง) คําสั่งท่ีนําเสนอ ดังนี้ 

๑. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน ประธานกรรมการ 

๒. อธิการบดี เปน กรรมการโดยตําแหนง 

๓. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปน กรรมการโดยตําแหนง 

๔. ผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมศักดิ์ สุริยจันทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

เปน กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารยประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

เปน กรรมการ 

๖. ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยสารุง ตันตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

เปน กรรมการ 



๑๔ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๘. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

๙. นายบุญรัตน วงศใหญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เปน กรรมการ 

 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหก  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  ๔.๒.๔ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

จะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามขอบังคับ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียบรอยแลว  

 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติใหแตงตั้งศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ 

๒. อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ จํานวน ๑๔ คน ท่ีนําเสนอ โดย

มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานงานกับประธานกรรมการเพ่ือดําเนินการทาบทาม และใหแตงตั้ง

จํานวนไมนอยกวา ๕ คน และไมเกิน ๑๐ คน  

  

 ๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 

 

๔.๓.๑ อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

 



๑๕ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ 

เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาครบถวนตาม

หลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๔ จํานวน ๑,๙๘๗ คน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 

 

สําเร็จการศึกษา วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 

  ระดับปริญญาโท ๘ คน 

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๔๗ คน 

  ระดับปริญญาตรี ๑,๙๓๒ คน 

   รวม ๑,๙๘๗ คน 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย  

อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต แกผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๙๘๗ คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีนําเสนอ 

 

๔.๓.๒ พิจารณาใหความเห็นชอบการขยายเวลาการรับรองหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี  

๑๑/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ นั้น 

เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไดพนระยะเวลาการรับรองของคุรุสภา  

ในการนี้ คณะครุศาสตรจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขยายเวลาการรับรอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือเสนอไปยังคุรุสภาตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 



๑๖ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  

  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังคุรุสภาเ พ่ือขอขยายเวลารับรองหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 

 

  ๔.๔.๑ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การยกเลิกเงินสะสมและเงินสมทบสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การยกเลิกเงินสะสมและเงินสมทบสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ใหคณะกรรมการยกรางฯ พิจารณา โดยท่ี (ราง) ระเบียบฉบับนี้ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ระเบียบฉบับนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา  

(ราง) ระเบียบฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

๑. บุคลากรท่ีไมเขากองทุนดังกลาว มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการดําเนินการกับบุคลากรเหลานั้นอยางไร  

๒. แตเดิมพนักงานมหาวิทยาลัยมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีผูเชี่ยวชาญ

ท่ีจะเขามาบริหารจัดการ ปจจุบันจึงมีการจัดตั้งกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ประมาณ ๓๕ แหง 

และใหบุคลากรใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเองวาจะเขารวมกองทุนดังกลาวหรือไมแลวแตความสมัครใจ 

หากไมเขารวมก็แสดงวาไดพิจารณาดีแลวและเต็มใจท่ีจะไมเขารวมกองทุนดังกลาวเอง มหาวิทยาลัยก็ไมได 

มีอะไรท่ีจะชดเชยตรงสวนนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองมีกองทุนเดียวไมสามารถจัดตั้งสองกองทุนได 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 

  อนุมัติใหออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การยกเลิกเงินสะสมและเงินสมทบ

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ระเบียบท่ีนําเสนอ  

 

  



๑๗ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  ๔.๔.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... ให

คณะกรรมการยกรางฯ พิจารณา โดยท่ี (ราง) ขอบังคับฉบับนี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการเงินรายได ในการ

ประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกรางฯ ไดพิจารณา (ราง) ขอบังคับนี้เสร็จแลว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา 

(ราง) ขอบังคับฉบับนี้ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

มติสภามหาวิทยาลัย  

  อนุมัติใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของ

มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ขอบังคับท่ีนําเสนอ  

 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 

  ๔.๕.๑ รายงานความกาวหนาครั้งท่ี ๕ การติดตามและตรวจสอบ  

การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

 

 นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ

ติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีสภา-

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเ งิน 

ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี ๓๘/๒๕๕๒ สั่ง ณ วันท่ี  

๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๒ ไดมีมติเห็นชอบแนวทางและแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหาร

งบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอไปแลวนั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ไดมีมติใหรายงานความกาวหนาตอสภา-

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และเพ่ือพิจารณาขอมูลดังกลาวเพ่ือประโยชนตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ตอไป  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 



๑๘ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 ๑. รับทราบรายงานความกาวหนาครั้งท่ี ๔ การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

และการเงินของมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะกรรมการฯ นําเสนอ 

 ๒.  อธิการบดีรับนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดําเนินการ  

  

 ๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 

 ๔.๖.๑ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กรอบของตําแหนง 

และมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ผูชวยศาสตราจารยสุมิตรา ศรีชูชาติ รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลนําเสนอท่ีประชุมวา เพ่ือให

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๑๔ ซ่ึงกําหนดใหมหาวิทยาลัยกําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง และ

จํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย รวมท้ังมาตรฐานการกําหนดตําแหนง 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กรอบของตําแหนง 

และมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย  

  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กรอบของตําแหนง 

และมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศ ท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  

  

 ๔.๖.๒ การรองทุกขและขอความเปนธรรม (ผศ.นันทพร วรกุล) 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ดวยนายกสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องรองทุกขและ 

ขอความเปนธรรม จากผูชวยศาสตราจารยนันทพร วรกุล ซ่ึงมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม 

๒๕๕๕ เพ่ือรองทุกขขอความเปนธรรม คือ เห็นวาตนเองไดรับความเสียหายและตองเสียสิทธิ์ในการเสนอขอกําหนด

ตําแหนงรองศาสตราจารย จึงรองทุกขขอความเปนธรรมจากนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเปนธรรม 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 



๑๙ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  

 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวมีมติใหรับเรื่องรองทุกขไวพิจารณา โดยอาศัยอํานาจตามความ 

ในมาตรา ๑๘ (๑๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมอบคณะกรรมการอุทธรณ 

และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาว เม่ือ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องดังกลาว

เปนประการใด ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบหรือทักทวง 

 

 ๕.๑ รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  - กุมภาพันธ ๒๕๕๕  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนําระบบ

งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ ๓ มิติ มาใชตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น 

 บัดนี้ งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ – 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 

๓ มิติ ซ่ึงประกอบดวยรายงานการรับเงินรายได งบรายไดและคาใชจาย งบทดลอง เรียบรอยแลว ณ สิ้นเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ รายงานการเงินประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  - กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม 

 

๕.๒ รายงานประจําป ๒๕๕๔ ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา สถาบันภาษา ศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ไดจัดทํารายงานประจําป ๒๕๕๔ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม

ตาง ๆ ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ รายงานประจําป ๒๕๕๔ ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 



๒๐ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ๕.๓ การจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมวา โดยท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงไดมีขอตกลง

รวมกันในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหเปนสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือความม่ันคง 

ในชีวิตยามเกษียณอายุราชการ เชนเดียวกันกับขาราชการ (ซึ่งมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ) และ

ลูกจางประจํา (ซ่ึงมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา) ซ่ึงปจจุบันบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏทุกแหง มีสัดสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมากกวาขาราชการและลูกจางประจําอยางชัดเจน  

  ในการดําเนินการดังกลาว กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดตกลงเขารวมจัดตั้งกองทุนดังกลาว จํานวน 

๓๓ แหง ไดดําเนินการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด เปนบริษัทจัดการกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนการสงเสริมการออมใหกับพนักงาน 

๒. เปนหลักประกันความม่ันคงในชีวิตยามเกษียณอายุราชการ  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 รับทราบ การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

๖.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบการขยายเวลาการรับรองหลักสูตร 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนําเสนอ 

ท่ีประชุมวา เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวไดพนระยะเวลาการรับรองของคุรุสภา ในการนี้ คณะครุศาสตรจึงนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการขยายเวลาการรับรองหลักสูตร จํานวน ๑๙ หลักสูตร  

เพ่ือเสนอไปยังคุรุสภาตอไป ดังนี้ 

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๒๑ 

 

                | สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เทีย่งตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๙. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๙. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเสนอเรื่องไปยังคุรุสภาเพ่ือขอขยายเวลาการรับรองหลักสูตรตาง ๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 

๖.๒ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 

 สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 

 

 มนัญชยา รัตนกิจ ถนัด บุญชัย 

 (นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ) (นายถนัด  บุญชัย) 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

 ผูจดบันทึกรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

   ผูตรวจรายงานการประชุม 
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